

จะเกิดอะไรขึ้น...เมื่อเงินเฟ้อติดลบ

โดย ดร.ธนิต โสรัตน์

www.tanitsorat.com / facebook.com/tanit.sorat

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558

ข่าวเงินเฟ้อติดลบช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา สร้างความกังวลว่าเศรษฐกิจไทยจะเข้าสู่ยุคเงินฝืด เป็นผลจากการที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศตัวเลขเงินเฟ้อทั่วไปเดือนมกราคม 2558 ติดลบเป็นครั้งแรกในรอบ 5 ปีเศษ คือติดลบร้อยละ -0.59 เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม และติดลบร้อยละ -0.41 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปี 2557 อันที่จริงเงินเฟ้อของประเทศออกอาการเตาะเตาะขยายตัวร้อยละ 1.2-1.4 มาตั้งแต่มิถุนายนปีที่แล้ว คำถามคือเงินเฟ้อที่ติดลบสะท้อนสถานะเศรษฐกิจไทยว่าถดถอยจนถึงขั้นมีการชะลอตัวของ การจับจ่ายใช้สอย โดยเฉพาะสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอุปโภคและบริโภคจนกระทบระดับราคาสินค้าให้ลดลงถึงขั้นว่าอาจเกิดสภาวะเงินฝืด

ก่อนอื่นคงต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับเงินเฟ้อ (Inflation) หมายถึงดัชนีตัวเลขที่ใช้ในการประเมิน วัตถุประสงค์เปรียบเทียบระดับราคาสินค้าและบริการ ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ปัจจุบันประเทศไทยได้อ้างอิงเฉพาะ ดัชนีเงินเฟ้อทั่วไปเป็นหลักเกณฑ์ในการประเมินการเปลี่ยนแปลงระดับราคาสินค้า โดยทั่วไปในสภาวะ เศรษฐกิจปกติเงินเฟ้อควรมีการขยายตัวในอัตราที่เหมาะสม เช่น ร้อยละ 2.5-3.0 แสดงให้เห็นถึง ความต้องการสินค้ายังอยู่ในระดับที่ทำกำไร เป็นการกระตุ้นให้เกิดการขยายการผลิตซึ่งเท่ากับเป็นการเพิ่ม การจ้างงาน แต่หากเงินเฟ้อขยายตัวต่ำหรือติดลบแสดงให้เห็นว่ากำลังเกิดปัญหาเศรษฐกิจในช่วงนั้นๆ ส่งผลให้สินค้าล้นตลาดแข่งขันกันลดราคา และนำไปสู่การถดถอยทางเศรษฐกิจและการว่างงาน

คำถามว่ากรณีของไทยเงินเฟ้อติดลบเกิดจากสถานการณ์ดังกล่าวหรือไม่ **ความเห็นผมว่าส่วน หนึ่งใช่และส่วนหนึ่งไม่ใช่** เนื่องจากเศรษฐกิจไทยชะลอตัวจากการส่งออกติดลบ 2 ปีติดต่อกัน ส่งผล การชะลอตัวของภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งสินค้าเกษตรหลักทั้งข้าว ยาง ฯลฯ ล้วนราคาตกตัวอย่างรุนแรง ต่อเนื่องมา 2-3 ปี ทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนขาดเงินจับจ่ายใช้สอย สะท้อนจากปี 2557 ทั้งปี การบริโภคลดลงอย่างต่อเนื่อง ตัวเลขค่าปลีกทั้งระบบขยายตัวร้อยละ 3.25 ต่ำสุดในรอบ 10 ปี ทำให้ดัชนี การบริโภคเอกชนปีที่แล้วขยายตัวเพียงร้อยละ 0.8 กระทั่งต่อการเก็บภาษีของกรมสรรพากรในช่วง ตุลาคม-ธันวาคมที่ผ่านมาติดลบถึงร้อยละ -28

อย่างไรก็ดีเงินเฟ้อเดือนมกราคมติดลบไม่ได้เกิดเฉพาะจากปัจจัยด้านการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ ซึ่งข้อเท็จจริงเศรษฐกิจไทยก็ไม่ได้เลวร้ายถึงขั้นที่จะก่อให้เกิดสภาวะเงินฝืด แต่เงินเฟ้อที่ติดลบยังเกิดจากสถานการณ์ซึ่งไม่ค่อยได้เห็นบ่อยนัก คือระดับราคาน้ำมันโลกแข่งกันลงราคาระหว่างกลุ่มโอเปกกับประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งกลายมาเป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ของโลก โดยราคาน้ำมันโลกเปรียบเทียบกับในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ลดลงถึงร้อยละ 55.4 เฉพาะ 1 เดือนที่ผ่านมาลดลงถึงร้อยละ 17 กอปรกับเงินบาทที่แข็งค่าทำให้มูลค่านำเข้าเป็นเงินบาทต่ำลงส่งผลต่อราคาน้ำมันชายปลีก ซึ่งถึงแม้จะลดลงมาไม่ได้สัดส่วนกับราคาน้ำมันโลกแต่ก็มีผลต่อระดับราคาสินค้าที่ลดลง แต่จะลดลงมากเพียงใดผู้ที่จับจ่ายใช้สอยคงรู้ดี

ประเด็นที่ต้องติดตามว่าสถานการณ์เงินเฟ้อที่ติดลบจะยาวนานแค่ไหน จากข้อมูลของกระทรวงพลังงานสหรัฐฯ ระดับราคาน้ำมันสำรองยังสูงมากและเศรษฐกิจยุโรปยังชะลอตัว ซึ่งจะกดดันไม่ให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นซึ่งก็เป็นเรื่องดีของคนไทย ในด้านกระทรวงพาณิชย์ไทยคาดว่าไตรมาสแรกปีนี้เงินเฟ้อคงขยายตัวได้เท่ากับศูนย์ ขณะที่ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินว่าโอกาสที่เงินเฟ้อติดลบจะไปถึงไตรมาส 2 ซึ่งตามทฤษฎีเท่ากับเกิดสภาวะเงินฝืด แต่ยังคงห่างไกลกับสภาวะเงินฝืดที่เกิดขึ้นในยุโรป มีการประเมินว่าเศรษฐกิจไทยในครึ่งปีแรกอาจไม่ฟื้นตัวได้เร็วอย่างที่รัฐบาลคิดเพราะกำลังการผลิตยังเท่าเดิมราคาสินค้าเกษตรตกต่ำยังเป็นปัญหาที่ต้องแก้ ทำให้กำลังซื้ออาจยังไม่กลับมา ซึ่งเป็นปัจจัยที่จะทำให้เงินเฟ้อติดลบหรือขยายตัวในอัตราที่ต่ำมาก

ผมไม่อยากให้วิตกมากนักเกี่ยวกับสถานการณ์เงินเฟ้อติดลบ เพราะไปดูในต่างประเทศก็อยู่ในสถานการณ์คล้ายๆกับไทย เพราะน้ำมันที่ราคาตกลงก็ลดลงโดยถ้วนหน้า ส่วนที่วิตกเกี่ยวกับการจ้างงานซึ่งสถานการณ์การจ้างงานของไทยต่างกว่าหลายประเทศ เพราะแรงงานไร้ทักษะยังขาดแคลน มีการใช้แรงงานต่างด้าว 2-3 ล้านคน ส่วนผู้จบปริญญาหรือ ปวส.สายบริหาร-สังคมศาสตร์ หากไม่เลือกงานมากนักคงไม่ตกงาน ขณะที่แรงงานเทคนิค ช่างฝีมือยังขาดแคลนจำนวนมาก แต่ที่ควรระวังหลังไตรมาสหนึ่ง จะมีแรงงานจำนวนมากเข้าสู่ระบบซึ่งรัฐบาลต้องเตรียมการแก้ปัญหาไว้ ปัญหาเฉพาะหน้าที่ยอยากฝากไปยังรัฐบาลคือขอให้แก้ปัญหาด้านการกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายซึ่งรัฐบาลมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เข้าใจว่าใช้งบถึง 1.43 แสนล้านบาท ก็ขอให้ปรับขับเคลื่อนให้เม็ดเงินลงสู่รากหญ้า หากข้าฯงานนี้ไม่ได้พำรำเล่มงามแน่นอนครับ (สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ทางเว็บไซต์ www.tanitsorat.com หรือ www.facebook.com/tanit.sorat)

www.tanitsorat.com

ณ วันนี้มีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ จำนวน

0	1	1	8	7	9	3	2
---	---	---	---	---	---	---	---

เว็บไซต์คลังสมอง รวบรวมข้อมูลข่าวสารด้านวิชาการ ด้านเศรษฐกิจ ด้านโลจิสติกส์ รวมทั้งพาวเวอร์พอยท์ และ e-Book เช่น รายงานผลกระทบภาคการส่งออกภายใต้เศรษฐกิจโลกชะลอตัว รายงานยุทธศาสตร์หุ้นส่วนเศรษฐกิจ การลงทุนประเทศเพื่อนบ้านฯ รายงานการศึกษาความต้องการภาคเอกชนและการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ จากแผนพัฒนาระบบขนส่งฯ และหนังสือด้านโลจิสติกส์ต่างๆ

(สนใจเทปบันทึกการสัมภาษณ์ สามารถติดตามได้ที่ www.youtube.com โดยใช้คีย์เวิร์ด ดร.ธนิศ ใสรัตน์)